



ที่ สกอ. 055/2559

20 กรกฎาคม 2559

เรื่อง การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติคณะกรรมการเดิมเรื่องการออก B/E ที่ได้อนุมัติไปในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 และพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) โดยมีมูลค่าคงค้างไม่เกิน 200,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
- ประเภทตราสารหนี้ : ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange)
- มูลค่าการเสนอขาย : มูลค่าคงค้างไม่เกิน 200,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการได้ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้นแล้ว บริษัทสามารถนำมูลค่าได้ถอนดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้ใหม่ โดยมูลค่าคงค้างรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกิน 200,000,000 บาท
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท
- ราคาเสนอขายและอัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น



ทั้งนี้การแบ่งวงเงินรวมสำหรับประเภทการเสนอขายแต่ละแบบ เช่นการเสนอขายผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย และไม่เกิน 10 ใบ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (PP10) และการเสนอขายให้นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) ให้เป็นไปตามสภาวะตลาดและอุปสงค์ของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม โดยที่การเสนอขายแบบ PP-II&HNW นั้นยอดคงค้างตัวแลกเปลี่ยนจะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงาน กลต. และที่ได้ประกาศไว้ในหนังสือชี้ชวน

เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น ลักษณะการขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นจำนวนตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว การค้าประกัน หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาได้ถอน อัตราดอกเบี้ยหรือส่วนลด ข้อจำกัดการโอน วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย รวมถึงการนำตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์สินจดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ภูษณ ปรีย์มานิช)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่